

#SoKyHieuVanBan

#DiaDiemNgayBanHanh

THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Sở Đăng Bá Dự tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị xúc tiến thương mại tại nước CHND Trung Hoa; kế hoạch các chương trình MTQG năm 2024

Ngày 01/11/2023, Giám đốc Sở Công Thương Đăng Bá Dự có buổi làm việc với Phòng Quản lý Thương mại về công tác chuẩn bị đi xúc tiến thương mại tại nước CHND Trung Hoa, kế hoạch các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024, tham dự cuộc họp có Phó Giám đốc Sở Hoàng Văn Minh, Lãnh đạo phòng QLTM, Văn phòng. Sau khi nghe báo cáo của Phòng Quản lý Thương mại và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Đăng Bá Dự kết luận:

1. Về công tác chuẩn bị tổ chức đoàn đi xúc tiến thương mại (XTTM) tại nước CHND Trung Hoa:

Hiện nay, công tác xúc tiến thương mại là nội dung quan trọng, được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh rất quan tâm nhằm tăng cường hỗ trợ, thúc đẩy cho các sản phẩm của tỉnh (nhất là sản phẩm OCOP) được tiếp cận thị trường, định hướng xuất khẩu. Do vậy, Đoàn công tác XTTM cần xác định rõ định hướng, mục tiêu phát triển thị trường; tổ chức lựa chọn các đơn vị sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP có sản phẩm đảm bảo chất lượng, tiềm năng xuất khẩu.

Trong quá trình chuẩn bị thời gian qua nhận thấy từ khâu kế hoạch đến thực hiện còn nhiều lúng túng, bị động, như việc thay đổi thời gian, nội dung triển khai, thành phần tham gia đoàn,... nhưng sự trao đổi, thông tin đến Giám đốc còn chưa kịp thời để chỉ đạo, phòng Quản lý Thương mại cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Thực hiện Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND tỉnh về cử đoàn đi công tác tại nước CHND Trung Hoa; để việc tổ chức đoàn được thuận lợi, đề nghị đồng chí Phó Giám đốc Sở Hoàng Văn Minh tiếp tục theo dõi, chỉ đạo phòng Quản lý thương mại, các phòng liên quan rà soát, điều chỉnh kế hoạch, chọn doanh nghiệp tham gia, các điều kiện về tài chính và sử dụng nguồn kinh phí được giao đảm bảo quy định, hiệu quả. Tổ chức triển khai theo lộ trình, thời gian được duyệt và báo cáo kết quả chuyển công tác theo quy định.

2. Về kế hoạch các chương trình MTQG năm 2024:

Cần xác định các chương trình sự nghiệp về xúc tiến thương mại (XTTM) là nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, do vậy phòng Quản lý Thương mại tập trung công tác tham mưu chỉ đạo, đôn đốc Trung tâm Khuyến công và

Xúc tiến thương mại thuộc Sở trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ XTTM của ngành nói chung và các nội dung XTTM thuộc chương trình MTQG nói riêng; lưu ý tập trung tham mưu các chương trình trọng tâm do tỉnh, của ngành đề nâng cao sức lan toả, định hướng phát triển sản phẩm của tỉnh vào các thị trường trọng điểm trong nước và xuất khẩu... Việc xây dựng dự toán hằng năm cần xem xét đầy đủ nhiệm vụ theo các lĩnh vực được phân công, đồng thời tích hợp trong cùng một kế hoạch dự toán theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính hằng năm.

Để kịp thời bổ sung kế hoạch chương trình MTQG 2024, giao Phòng Quản lý thương mại phối hợp Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại xây dựng dự toán để có cơ sở triển khai thực hiện, phân công rõ các nhiệm vụ, tránh chồng chéo về nội dung, hình thức triển khai; dự toán gửi về Văn phòng trước ngày 07/11/2023 để tổng hợp báo cáo.

Đề nghị đồng chí Hường Văn Minh, Phó Giám đốc Sở quan tâm chỉ đạo nội dung này.

Yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở theo nhiệm vụ được giao tập trung công tác xây dựng, triển khai, đánh giá thực hiện kế hoạch hằng năm; rút kinh nghiệm và chấn chỉnh các tồn tại, vướng mắc; chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh và các nội dung chỉ đạo, kết luận của Giám đốc Sở.

Nơi nhận:

- BGD;
- Các phòng, TT thuộc Sở;
- Lưu VT, VP.

**TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG**